
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  คร้ังที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2567 

วันพุธที่   7  สิงหาคม  2567   เวลา 09.00น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว (ชั้น 3) 

---------------------------------- 
 ผู้มาประชุม 

  ล าดับที ่        ชื่อ  -  สกุล             ต าแหน่ง        
      1.    นายวีระศักดิ์  นิ่มนวล   ประธานสภาเทศบาล 
      2.  นายแทน  โหรา   รองประธานสภาเทศบาล 
      3.   นายสรรญา  ชัยเจริญ   นายกเทศมนตรี 
      4.  นายสมพงษ์  หมื่นอาจยิ้ม  รองนายกเทศมนตรี 
      5.  นางวงษ์จันทร์  ประสงค์   รองนายกเทศมนตรี 
      6.  พันเอกภักดี  อ าพันพร  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
      7.   ร้อยตรีมนัส     แย้มมาลี  สมาชิกสภาเทศบาล  
      8.   นางมลตา   ชัยเจริญ   สมาชิกสภาเทศบาล  
      9.   นายไพบูลย์  ดามะพร   สมาชิกสภาเทศบาล  
     10.  นางดวงใจ  ทองดี   สมาชิกสภาเทศบาล  
     11.   ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง  สมาชิกสภาเทศบาล  
     12.   นางดวงอ าพร  คามรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล  
     13.  ร้อยตรบีุญเชาว์  บุญชู   สมาชิกสภาเทศบาล   
     14.  ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์  สมาชิกสภาเทศบาล  
     15.   ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกจิ  สมาชิกสภาเทศบาล  
     16.   นางสาวจุฑามาศ  ใบไม้   สมาชิกสภาเทศบาล  
     17.   นางสาวกรัณย์ภัค ตันธีระพลชัย  เลขานุการสภาเทศบาล 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
       1.  นางสาวสวนา  ลีนะกุล   ปลัดเทศบาลต าบลหนองบัว 
       2.   นางสมแสน  ปานรัตน์  รองปลัดเทศบาลต าบลหนองบัว 
       3.  นายบรรเทิง  บัวหลวง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
       4.  นางสาวน้ าฝน  ผิวสุข   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
       5.  นางสาวฐิติวัลคุ์  ภู่สุวรรณ ์  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
       6.  นางสาวจุฑามาศ  พุ่มพันธุ์วงศ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
       7.  นางเต็มเดือน  ไกรเทพ   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
       8.  นางชฎารตัน์    คงทน   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
       9.  นางสาวอัญชลี  จิตตั้งสกุล  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
     10.  นางอมรรัตน์  ด าข า   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
     11.  นางสาวขนิษฐา  รัตนมโนรมย์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
     12.  นางกฤติยา  กิจเจริญ   นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
     13.  นางเพียงเนตร  สัมพดา   นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
     14.  จ.ส.อ.อดุลย์  อ าพันพร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
     15.  นางสาวพัชรี  เสาประโคน  นักศึกษาฝึกงาน 

             /16.นางสาว.... 
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      16. นางสาวภัทรภร  สุดโต   นักศึกษาฝึกงาน 
      17. นางสาวอภัสรา  เอกเชื้อ   นักศึกษาฝึกงาน 
      18. นางสาวสุกษมา  ศิริการุณย์  นักศึกษาฝึกงาน 
      19. นางสาวพิไลลักษณ์ ศรีงาม   นักศึกษาฝึกงาน 
        

                    ผู้ไม่มาประชุม 
      1.  นางอัญชลี  รากบัว   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (ติดภารกิจ) 
 

        เปิดประชุมเวลา   09.00  น. 
 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายวีระศักดิ์  นิ่มนวล   ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลเป็นประธาน 
ในที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบ 
วาระดังต่อไปนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ  ขอสวัสดีสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  คณะผู้บริหาร  และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม 

ทุกท่าน  ในวันนี้นางอัญชลี  รากบัว  ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี แจ้งว่าขออนุญาต
ลาการประชุม เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว   และการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ เป็นการ
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. 2567  ในวันพุธที่  7  สิงหาคม  
2567   ซึ่งจะด าเนินการประชุมในวาระต่อไป 

ทีป่ระชุม  รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  สมัยสามัญ  สมัยที ่3  
                                 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2567  ลงวันที่ 1  สิงหาคม 2567 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีเลขานุการสภาได้จัดส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัว  
 สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2567 ลงวันที่  1 สิงหาคม 2567 
 เวลา 09.00 น. ให้กับสมาชกิสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบ  มีท่านใดขอแก้ไข 

เพ่ิมเติม หรือตัดทอนข้อความใดหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเพ่ิมเติมหรือตัดทอนข้อความแต่อย่างใด 
ประธานสภาฯ  เมื่อสมาชิกสภาไม่มีท่านใดเพ่ิมเติมหรือตัดทอนข้อความ  ขอมติที่ประชุม 

ในการรับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว สมัยสามัญ   
สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2567  ลงวันที่  1  สิงหาคม  2567 

ที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จ านวน  
10 คน  1.นางมลตา  ชัยเจริญ 2.นายไพบูลย์  ดามะพร 3.นางดวงใจ ทองดี  
4.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง  5.นางดวงอ าพร  คามรักษ์ 6.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู  
7.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์ 8.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ 9.นางสาวจุฑามาศ ใบไม้และ 
10.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เรื่องด่วน  
ประธานสภาฯ   วาระนี้ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเรื่องด่วนแต่อย่างใด 
ทีป่ระชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี   4  เรื่อง  ญัตติร่างเทศบัญญัติที่ค้างพิจารณา 
ประธานสภาฯ      วาระที่ 4 เป็นการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติที่ค้างพิจารณา ขอเชิญ 

เลขานุการสภาชี้แจง 
เลขานุการสภา  กราบเรียนประธานสภาเทศบาล  รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภา 

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่สภาเทศบาลต าบลหนองบัวได้รับหลักการในวาระที่ 1 ของ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และได้มีการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภาของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ซึ่งที่ประชุมได้ก าหนดระยะเวลาการแปรญัตติ  
ในวันที่  2 , 3 และ  4 สิงหาคม 2567 รวม 27 ชัว่โมง  เมื่อได้ครบก าหนดระยะเวลา 
การแปรญัตติแล้ว ทางคณะกรรมการแปรญัตติได้แจ้งมายังประธานสภาเทศบาลว่า ไม่มี 
สมาชิกเสนอขอแปรญัตติของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 แต่อย่างใด  ซ่ึงทางสภาเทศบาลได้แจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาทุกท่าน 
ได้ทราบแล้ว จึงขอน าเรียนเบื้องต้น 

ประธานสภาฯ  เมื่อไมม่ีการแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ขอมติที่ประชุมในการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบในวาระที่  2 ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2568 หรือไม ่

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในวาระท่ี 2 ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568 จ านวน 10  คน 1.นางมลตา  ชัยเจริญ  
2.นายไพบูลย์  ดามะพร 3.นางดวงใจ ทองดี  4.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง   
5.นางดวงอ าพร  คามรักษ์ 6.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู 7.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์  
8.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ 9.นางสาวจุฑามาศ ใบไม้  และ 10.ร้อยตรีมนัส   
แยม้มาลี 

ประธานสภาฯ   ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ 3 การพิจารณาอนุมัติร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบในการอนุมัติร่างเทศบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ 

ที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันทใ์นการอนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จ านวน 10 คน  1.นางมลตา  ชัยเจริญ  
2.นายไพบูลย์  ดามะพร 3.นางดวงใจ ทองดี  4.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง   
5.นางดวงอ าพร  คามรักษ์ 6.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู 7.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์  
8.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ 9.นางสาวจุฑามาศ ใบไม้  และ 10.ร้อยตรีมนัส   
แย้มมาลี 

ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลได้อนุมัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งสามวาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เลขานุการสภา   เมื่อสภาเทศบาลต าบลหนองบัวมีมติเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซ่ึงตาม 
ระเบียบทางสภาเทศบาลจะต้องส่งร่างเทศบัญญัติทีไ่ด้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  
น าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรอืผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการ 
จังหวัด กรณีเป็นเทศบาลต าบล  ซึ่งหากได้รับอนุมัติแล้วเทศบาลจะต้องท าการ 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณดังกล่าว  โดยมีผลตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2567   
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ  
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นายกเทศมนตรี   กราบเรียนประธานสภา  รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกยีรติ 
   ทุกท่าน ผมในฐานะผู้บริหาร ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่อนุมัติร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผมจะน างบประมาณไปใช้ให้คุ้มค่า  
และเกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากท่ีสุด 
        

ระเบียบวาระท่ี   5 เรื่อง อ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ  ในวาระนี้มีท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ เสนอหรือไม่  ขอเชิญปลัดเทศบาล 
ปลัดเทศบาล  กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน  เรื่องแรก ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ได้ขออนุมัติใช้เงินอุดหนุนตามมาตรา  67 วิ  
ให้ทางการไฟฟ้า เมื่อวานอ าเภอได้แจ้งการอนุมัติมาแล้ว ต้องด าเนินการจ่ายเงินการไฟฟ้า 
ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ และเมื่อการไฟฟ้าท าเอ็มโอยูและด าเนินการแล้วเสร็จจะจ่ายในส่วนที่เหลือ 
อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ซ่ึงเป็นจ านวนเงินที่สภาอนุมัติโครงการในการประชุมสภาเมื่อวันที่  
21 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา 
 เรื่องที่สอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประมาณการรายรับไว้ 56,369,250.-บาท 
ขณะนี้มีรายรับเข้ามา 46,079,249.26 บาท ยังขาดอีก 10,290,000.74 บาท ต้องรอ 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ว่ามีงบประมาณเข้ามาอีกจ านวนเท่าไร ทั้งหมดนี้เป็นการ 
รายงานในส่วนของการปฏิบัติงาน  

ประธานสภาฯ   ต่อไปเป็นเรื่องค้างเก่าจากการประชุมสภาครั้งที่แล้ว เรื่องการขอสร้างและรื้อสะพาน 
   เชิญนายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรี   เชิญ ผอ.บรรเทิง ชี้แจงทั้งสองเรื่องท่ีได้ให้ไปติดตามจากการประชุมสภาเมื่อวันที่ 1  

สิงหาคม  2567 และน ารายละเอียดมาเสนอที่ประชุมสภาในครั้งนี้  
ปลัดเทศบาล   ขออนุญาตแจ้งว่า ทางด้านเอกสารยังไม่มีแจ้งเข้ามา มีเพียงการออกไปส ารวจพื้นที่ 
ผอ.บรรเทิงฯ   ที่ลงไปส ารวจการก่อสร้างสะพาน ไม่เจอเจ้าของที่ เจ้าของที่อยู่กรุงเทพ ได้แจ้งไปแล้ว 

เรื่องการท าหนงัสือมอบอ านาจ ปัจจุบันยังไม่ได้เอาเอกสารมาให้  วันที่ไปส ารวจมีสมาชิกสภา 
หมู่ 8 และรองสมพงษ์ฯ สอบถามที่ก่อสร้าง กว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร  ส่วนการรื้อถอน 
เป็นของชลประทานเดิม มีคานขนาดใหญ่ จากแนวถนนถึงสะพานเป็นแนวสโลบ คันคลองสูง 
ท าให้มีความชัน ลักษณะการท าล าบาก รถเราไม่มีหัวแย็ก ถ้าท าต้องใช้คนแย็ก รถเราท าไม่ได้ 
การท าและการขนย้ายท ายาก ต้องถามสมาชิกว่ามีความเห็นอย่างไร 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญรองสมพงษ์ฯ 
รองสมพงษ์ฯ  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ เจ้าหน้าที่ 

ผู้เข้าร่วมประชุมและนักศึกษาฝึกงานทุกท่าน ผมนายสมพงษ์  หมื่นอาจยิ้ม รองนายก 
เทศมนตรีต าบลหนองบัว  เมื่อครั้งที่แล้วเรื่องการรื้อและการสร้างสะพาน เมื่อวันศุกรท์ี่ 2 
สิงหาคม ไปตรวจสอบกับ ผอ.บรรเทิงและสมาชิกหลายท่าน ประเด็นแรกการรื้อสะพาน 
อยู่ใกล้ๆ ร้านตัดผมช่างวรรณ เป็นทางข้ึนไปสู่บ้านของคนชื่อวิ ตรงที่จะรื้อเป็นอุปสรรคกับ 
คนอยู่ด้านใน ตรวจสอบแล้วเป็นพื้นที่สูงและชัน จะเอาดินไปสโล้บด้านหน้าให้ไม่ชันแต่ 
ติดถนน ถ้าจะรื้อเป็นเรื่องยาก การสร้างที่ผ่านมามีมาตรฐานมาก เทศบาลไม่มีเครื่องมือ 
ที่ใช้ในการด าเนินการ เป็นเรื่องยากพอสมควร ถ้าจะรื้อจริง ๆ ต้องตั้งงบประมาณในการรื้อ 
ถ้าไม่รื้อ ความจ าเป็นด้านใน มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ของที่ท าดีแต่เป็นอุปสรรคส าหรับ 
คนด้านใน ถ้าตั้งงบประมาณรื้อออกเหลือคานไว้จะเป็นประโยชน์ส าหรับการก่อสร้างใหม่ 
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โดยใช้คานเดิม เห็นว่าควรรื้อเพราะเป็นความจ าเป็นของประชาชน ถ้าไม่รื้อคนด้านในจะ 
เข้าออกล าบาก ส่วนการสร้างสะพาน ไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าของที่ แต่จับประเด็นได้ว่า 
จะสร้างอูฝ่ั่งตรงข้ามคลอง ตรงที่จะสรา้งไม่น่าจะเป็นประเด็นปัญหากับทางเทศบาล จะไม่ 
กดทับไปที่คลองเรา จากการที่ ผอ.กองช่างได้ชี้แจง คลองเป็นประโยชน์ต่อชาวไร่ชาวนา 
เป็นอย่างดี อ านาจหน้าที่ของเทศบาลสามารถท าได้ แต่ต้องให้คนทีม่ีส่วนร่วมตรงนั้น 
ไดร้บัรู้และร่วมมือ แบบที่ ผอ.กองช่างแจ้งให้เจ้าของที่ดินมอบอ านาจในการด าเนินการ 
และเป็นเรื่องดีส าหรับผู้ที่อยู่ตรงนั้น  อันที่สร้างสมควรให้สร้าง แตไ่ม่ให้มีผลกระทบกับ 
คลองส่งน้ า มอบกองช่างไปควบคุมดูแลการก่อสร้าง น าเรียนชี้แจงเรื่องนี้ให้สมาชิกสภา 
ทราบผ่านทางประธานสภาเทศบาล 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญนายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรี   เชิญท่านสมาชิกท่ีลงพ้ืนที่ไปตรวจสอบชี้แจงต่อท่ีประชุมสภา เชิญร้อยตรีสุรชัยฯ 
ร้อยตรีสุรชัยฯ   กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 

ทุกทา่น   เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ได้ลงพื้นที่ไปกับท่านสมาชิกและท่านรองสมพงษ์ฯ มีความ 
คิดเหน็แบบท่านรองสมพงษ์ฯ สะพานมีความมั่นคงและมีมาตรฐาน ไม่น่าจะสามารถรื้อได้ 
ถ้ารือ้อาจมีผลกระทบต่อคลอง  ขั้นแรกขอให้แก้ไขก่อนสักห้าสิบเซนติเมตร ปาดให้ลึก 
ความหนาน่าจะหนึ่งฟุตได้  ให้สโล้บด้านหน้าลง พ้ืนถนนมีความลาดชันลองสโล้บดูกอ่น 
ว่าแก้ไขได้หรือไม่  ถ้าจะใช้งบประมาณด าเนินการผมเห็นด้วย แต่ขอให้แก้ไขก่อนโดยใช้ 
เครื่องมือเท่าท่ีมี ส่วนที่จะก่อสร้าง ถ้ามีเอกสารมอบอ านาจ ท าได้เลย เห็นว่ามีประโยชน์ 
กับประชาชนบริเวณนั้น จุดหนึ่งต้องแจ้งกับสมาชิกคือมีโครงสร้างพ้ืนฐาน ถ้ารื้อจะท าให้ 
เหมืองทรุดได้ อยากให้แก้ไขก่อน  

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญนายกเทศมนตรีฯ 
นายกเทศมนตรี   กรณีท่ีขอสร้างสะพาน หากสภาอนุมัติให้สร้างในวันนี้ หลังจากได้รับเอกสารมอบ 
   อ านาจแล้วจะได้อนุญาตให้ก่อสร้างได้ จะได้ไม่ล่าช้าเกินไป 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญนางสาวจุฑามาศฯ 
นางสาวจุฑามาศฯ  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่าน กรณีก่อสร้าง เป็นอู่ที่อยู่ติดกับร้านอาหารอ้อม เขาจะย้ายฝั่งเนื่องจากที่เดิม 
 หมดสัญญาเช่า  วันนั้นได้ชี้แจงกับผู้เช่าตามที่ ผอ.บรรเทิงได้ชี้แจง ผู้เช่าท าตามที่เทศบาลแจ้ง 
 เห็นควรให้สร้าง ส่วนการรื้อสะพาน เห็นว่าควรแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อน คุณวิจะได้สร้างบ้าน 
   ตอนนี้ยังไม่สร้างบ้านเพราะไม่อยากมีปัญหาทีหลัง และต้องการแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อน  

จะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง และตามท่ีทา่นรองสมพงษ์ฯ ชี้แจงมาเห็นด้วย เราควรแก้ไขปัญหา 
ด้วยความสามารถของเราก่อน ค่อยพิจารณาตั้งงบประมาณ เมื่อเราแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
ไม่ได้ และหากเราไม่มีเครื่องจักรทีส่ามารถท าได้  ควรให้ผู้ที่มีความรูไ้ปแก้ไขต่อไป 

ประธานสภาฯ   เมือ่ก่อนมีการสร้างคลองโดยชลประทานมีหลายระดับ ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีบ้านเรือน 
จึงไม่มีปัญหา  ตอนนี้มีบ้านเรือนเพิ่มข้ึนเยอะ  เราควรมีแนวทางในการแก้ไขไว้ มีสมาชิก 
ท่านใดมีข้อคิดเห็นหรอืข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญรองสมพงษฯ์ 

รองสมพงษฯ์   กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
ทุกทา่น  ขอเรียนเพ่ิมเติม ตรงที่ชลประทานสร้างไม่ใช่  แต่เป็นกระทรวงพลังงานสร้าง 
แล้วโอนให้ชลประทานภายหลัง  สุดท้ายชลประทานโอนมาให้เทศบาล จึงขอน าเรียนให้ 
ที่ประชุมได้รับทราบ 
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ประธานสภาฯ   ขอบคุณข้อมูลที่ได้จากท่านรองสมพงษ์ฯ  ต่อไปขอมติที่ประชุมในการให้ความ 
เห็นชอบการแก้ไขสะพานเบื้องต้นก่อน ค่อยตั้งงบประมาณด าเนินการในภายหลัง 

ที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการให้ความเห็นชอบการแก้ไขสะพานเบื้องต้นก่อน  
ค่อยตั้งงบประมาณด าเนินการในภายหลัง จ านวน 10 คน  1.นางมลตา  ชัยเจริญ  
2.นายไพบูลย์  ดามะพร 3.นางดวงใจ ทองดี  4.ร้อยตรีสมคิด  วรรณทอง   
5.นางดวงอ าพร  คามรักษ์ 6.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู 7.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์  
8.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ 9.นางสาวจุฑามาศ ใบไม้  และ 10.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี 

ประธานสภาฯ   ต่อไปขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบการสร้างสะพาน 
ที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการให้ความเห็นชอบการสร้างสะพาน  จ านวน 10 คน 
     1.นางมลตา  ชัยเจริญ 2.นายไพบูลย์  ดามะพร 3.นางดวงใจ ทองดี  4.ร้อยตรีสมคิด   

วรรณทอง 5.นางดวงอ าพร  คามรักษ์ 6.ร้อยตรีบุญเชาว์  บุญชู 7.ร้อยตรีสุรชัย  เกษมโศธน์  
8.ร้อยตรีธนาคม  เกษมโชคภูกิจ 9.นางสาวจุฑามาศ ใบไม้  และ 10.ร้อยตรีมนัส  แย้มมาลี 

ผอ.บรรเทิงฯ   เรื่องการรื้อ ตามทีท่่านสมาชิกสภาและท่านรองสมพงษ์ฯ เสนอ ทางกองช่างจะไป 
ดูพ้ืนที่ จะคยุกบัผู้ที่ขอรื้อเบื้องต้น หาวิธีแก้ไขว่าเครื่องจักรเราท าได้หรือไม่ รายละเอียดคือ 
มีคาน หากเราไปแย็กคานครึ่งหนึ่ง เหล็กแกนจะโผล่ออกมา คานก็จะรับน้ าหนักไม่ได้ ยังไง 
ก็ต้องแย็กแน่นอน เคยไปท าแบบนี้ตรงบ้านลุงยิ้ม รถที่เรามีก็ยกไม่ไหว ส่วนกรณีขอสร้าง 
มีมตใิห้สร้าง กองช่างต้องรอหนังสือยินยอมให้สมบูรณ์ก่อนค่อยน าเสนอผู้บริหารต่อไป  
ในส่วนของขั้นตอนการก่อสร้าง ผมกับช่างเจนจะออกไปดู 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญรองประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ  เรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ทีใ่ห้รองสมพงษ์ฯหรือสมาชิกไปดูคลองที่รั่ว ตอนนี้อยู่ระหว่างช่วงพักรอข้าวงอก 
ประมาณสิบวัน อยากให้แก้ไขรอยรั่วจุดหนึ่งเส้นใน ไม่ทราบว่า ผอ.บรรเทิงหาอุปกรณ์หรือ 
งบประมาณได้เพ่ือด าเนินการเรื่องนี้ได้หรือไม่ 

ผอ.บรรเทิงฯ   คือช่างเจนยังไม่ได้คุยรายละเอียด ถ้ารั่วต้องรื้อดาดคอนกรีตออกเพ่ือท าคันใหม่ 
   ต้องเทใหม่ถึงจะอุดอยู่ ถ้าท าแต่คอนกรีตจะอุดไม่อยู่ ต้องไปดูเรื่องพ้ืนทีว่่าเราสามารถเอารถ 
   ขนวัสดุเข้าไปได้หรือไม ่ตอนนี้ต้องเดินตามคลองได้ทางเดียว บางพื้นที่เข้าไม่ได้ทางแคบ 
   บางจุดติดรั้ว  จะเข้าไปดูพ้ืนที่กับช่างเจนว่าจะสามารถเอารถตักหน้าขุดหลังเข้าไปได้หรือไม่ 
   ขอรับเรื่องไว้ด าเนินการ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญรองสมพงษฯ์ 
รองสมพงษฯ์   ตามท่ีรองประธานสภาและ ผอ.บรรเทิงชี้แจง ตอนนี้คันคลองเดิมไม่มีทางเดนิแล้ว 
   เขา้ไปได้เฉพาะมอเตอร์ไซด์หรือซาเล้งเท่านั้น และตรงที่รั่ว เป็นแผ่น ๆ วางต่อกัน จะรั่ว 

ตรงรอยต่อ และสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525 ต้องใช้งบเยอะ ถ้ารื้อจะท าให้โครงสร้างดังกล่าว 
   เสียไป เราไปเสริมด้านบนก็จะไม่หายรั่ว ถ้าจะปะตรงไหนต้องท าให้ทะลุไปด้านล่างเพ่ือเสริม 

ให้แข็งแรง ซึ่งตรงนี้ยากต่อการท างาน แต่ถ้าได้ท าสักครั้งก็น่าจะดี หากไม่ท าด้านล่างด้วย  
ท าแต่ด้านบน พอด้านล่างรั่ว ด้านบนก็ยุบลงไป และเวลาท าต้องหาทางให้รถเข้าไปได้ด้วย 
เพราะต้องเอาเครื่องจักรเข้าไปท างาน ขอเรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบว่าการแก้ไขต้อง 
แก้ไขให้โครงสร้างแข็งแรงก่อนค่อยเทคอนกรีตด้านบนจะท าให้แข็งแรงถาวร 

 
 

 
/ประธาน.... 




